



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ ชุด 'ป๋อจิว' สู้แล้ง	ข่าวสด
2. 'ธรรมนัส' ลุยแก้เกษตร นครปฐม	แนวหน้า
3. ปลัดฯ เคาะหลักเกณฑ์ฯ ทำโครงการนมโรงเรียน	แนวหน้า
4. ส.ป.ก. ประสานผู้ว่า 72 จังหวัดร่วมปุ๋ยผสม	กรุงเทพธุรกิจ
5. ปลุกชะอม... แก้นี้ ทางรอดสมาชิกสหกรณ์ป่าโมก	ไทยรัฐ
6. ตัดพ่อค้าคนกลางปรับขึ้นราคาหอมแดง	เดลินิวส์
7. 'ธ.ก.ส.' ยกคณะ'เกษตรกรหัวขบวน' เยือน'เนเธอร์แลนด์' ต่อยอด-ยกระดับธุรกิจ	ไทยโพสต์
8. ผู้ช่วยฯ ดูแปลงฯ ต้นแบบหนุนเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ	แนวหน้า
9. สก๊อปพิเศษ: ชาวนาบ้านหนองเม็ก พลิกดิน ทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปลุก...	แนวหน้า
10. คอลัมน์: วิถีชีวิต: 'เก็บเกี่ยวมายด์เซต' แดนกังหันลม 'เกษตรกรหัวขบวนไทย' ...	เดลินิวส์
11. สทนช. ปลื้ม ภู่วิกฤติน้ำเค็มรุกคลองประเวศฯ ได้สำเร็จ	เดลินิวส์
12. สร้างรายได้ 2 ช่องทาง เกษตรกรสตูลปลูกเตยหอมในสวนมะพร้าว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12220

Col.Inch: 10.79 Ad Value: 11,869

หน้า: 5(ซ้าย)

PRValue (x3): 35,607

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯชุด'บ่อจิว'สู้แล้ง

เกษตรฯชุด'บ่อจิว'สู้แล้ง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เร่งตรวจสอบสภาพสระน้ำในไร่นา (บ่อจิว) ที่เคยร่วมกับเกษตรกรขุดไว้ใช้ ว่ายังสามารถเก็บกักน้ำได้หรือไม่ คุณภาพน้ำในบ่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำในไร่นา รวมถึงเกษตรกรรายใดสนใจจะขุดบ่อจิวเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง สามารถติดต่อขอเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดี พด. กล่าวว่า ปี 2567 พด.มีเป้าหมายขุดสระน้ำหรือ บ่อจิวจำนวน 28,200 บ่อ เพื่อรับมือกับภัยแล้งและภัยธรรมชาติทุกชนิด ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร บรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้ง

'ธรรมนัส'ลุยแก้เกษตร นครปฐม



ลุยนครปฐม : ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้ง การปลูกข้าว และการแก้ไขปัญหาประดูระบายน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รอง ผวจ.นครปฐม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน ให้การต้อนรับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้ง การปลูกข้าว และการแก้ไขปัญหาประดูระบายน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร และชาวจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ โดยร้อยเอกธรรมนัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กล่าวว่า ตามที่ได้มอบหมายนโยบายและหลักการทำงานสำคัญให้กับผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รวมทั้งบุคลากรหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ เน้นนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เพื่อให้ “เกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพ ที่มั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และ ภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก” เน้นการสร้าง

วิธีการทำงาน ส่งเสริมปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการเกษตร การรับมือภัยธรรมชาติปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ยกกระต๊اب สินค้าเกษตรเสริมศักยภาพเกษตรกร การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร นั้น ขอขอบคุณนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ร่วมกันในวันนี้

นายอรรถวุฒิ รอง ผวจ.นครปฐม กล่าวว่า จ.นครปฐม เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ มีทรัพยากรดินและน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร โดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว พืชผัก และผลไม้ที่สำคัญ นอกจากนี้ ยังมีการทำประมงน้ำจืดที่สำคัญ ได้แก่ การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนนาไม และปลาน้ำจืด แต่ในขณะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ต้องประสบปัญหา ทำให้ผลผลิตมีปริมาณน้อย ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ปลัดฯเคาะหลักเกณฑ์ ทำโครงการนมโรงเรียน

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ว่าที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบที่ฟาร์มเกษตรกร 2,821.86 ตัน ซึ่งจะยึดเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 รวมทั้งเห็นชอบการกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการฯ โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ ลงนามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมในปีการศึกษา 2567 จะต้องได้ดื่มนมโรงเรียนทันเปิดเทอม

ส.ป.ก.ประสานผู้ว่า 72 จังหวัดร่วมปุพรม
สแกนนายทุนฮุบที่ดิน-ถือครองผิดกฎหมาย
> 10

ส.ป.ก.ประสานผู้ว่า 72 จังหวัดร่วมปุพรม สแกนนายทุนฮุบที่ดิน-ถือครองผิดกฎหมาย

เลขาธิการ ส.ป.ก. » หนังสือด่วนที่สุด » ถึง » ผู้ว่าราชการจังหวัด 72 จังหวัด

เร่งรัดตรวจสอบการถือครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

รายงานผลตรวจสอบต่อ ส.ป.ก.ทราบ ภายใน 31 พ.ค.2567

ลักษณะผู้ครอบครองที่ดิน-ใช้ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

- ลักษณะเป็นนายทุน
- การกระทำผิดตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ

ที่ดินส.ป.ก. = 22 ล้านไร่ ปีที่ผ่านมาในปี 2566

- จัดที่ดินและมอบ ส.ป.ก. 4-01 : 251,693 ไร่ = 25,441 ราย
- ออกโฉนดเพื่อการเกษตร = 24,776 ราย = พื้นที่ 236,278 ไร่ (ณ วันที่ 27 ก.พ.2567)

ทั่ว ส.ป.ก.

กรุงเทพธุรกิจ • **ที่ดินส.ป.ก.จำนวน 22 ล้านไร่ทั่วประเทศ** คือ ที่ดินที่จัดสรรสำหรับผู้ไม่มีที่ดินทำกินเพื่อการเกษตร แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการถือครองและเข้าใช้ประโยชน์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งการถือครองของรายใหญ่ หรือ นายทุน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้

วิณะโรจน์ ทรัพย์ สง สุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 9 พ.ค.2567 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 72 จังหวัด เรื่อง **ขอให้เร่งรัดการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบ**

ด้วยกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารดังนี้

- 1.คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน
- 2.คำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- 3.คำสั่งกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ที่ ๔๔๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน และ 4.แบบรายงานผลการตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

“ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายจำนวน 2 คณะเพื่อเป็นกลไกการทำงานร่วมกัน”

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ECONOMIC Scenes

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12639

หน้า: 12(บน), 10

Col.Inch: 109.93 Ad Value: 137,412.50

PRValue (x3): 412,237.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส.ป.ก.ประสานผู้ว่า 72 จังหวัดร่วมบูรณาการ



คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น คือ คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อนุกรรมการเพื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยมิชอบและคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบตามกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีนายอำเภอเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดที่ดินและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและ

ผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน อีกคณะหนึ่งเพื่อให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยมิชอบ

“ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดได้โปรดกำกับและติดตามให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดด้วย”

สำหรับประเด็นนี้ให้ทำการตรวจสอบได้แก่ ผู้ครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีลักษณะเป็นนายทุนหรือเป็นการกระทำผิดตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์

ในที่ดิน พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นภารกิจโดยตรงอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทราบ โดยเป็นหนังสือประทับตราลับภายในวันที่ 31 พ.ค.2567

“การตรวจสอบการถือครองโดยมิชอบเป็นภารกิจที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดต้องให้ความสำคัญ โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดกำกับการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดด้วย”

นอกจากนี้ยังระบุว่าหากคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำผิดโดยที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดไม่ทราบหรือยังไม่เคยดำเนินการใดๆกับผู้กระทำผิดมาก่อนจะถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วย

ปลุกชะอม...แก้หนี้ ทางรอดสมาชิกสหกรณ์ป่าโมก

หมื่นลินท้วมแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกันทุกราย สำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด หลังเจอวิกฤติทางการเงิน ใช้บริการกู้เงินนอกระบบ ทว่าโชคลีที่ทางสหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด ต.บางปลาจอก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ได้เข้ามาดูแลสมาชิกกลุ่มนี้ได้ทันท่วงที่เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่กับลูกหนี้ จนในที่สุดทางสหกรณ์ฯ ยอมซื้อหนี้ทั้งหมดแล้วให้ลูกหนี้นี้มาจ่ายตรง กับสหกรณ์แทนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ



จึงนำข้อมูลมาหารือในคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาให้กับสมาชิก หรือหาทางออกร่วมกัน หลังได้หารือร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ลูกหนี้และสหกรณ์ฯ เพื่อขอลดดอกเบี้ยบางส่วน ในที่สุดจึงได้ข้อสรุป โดยสหกรณ์ฯจะเป็นคนซื้อหนี้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหานี้ข้างชำระแล้วให้สมาชิกมาจ่ายหนี้กับทางสหกรณ์ฯแทน



“ที่จริงทั้งเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ไม่มีใครที่ไทยเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯด้วยกันทั้งนั้น เพียงแต่ลูกหนี้ไม่อยากกู้เงินสหกรณ์ เพราะมีขั้นตอนยุ่งยาก กู้นอกระบบดีกว่า กู้ง่ายได้เงินเร็ว ถึงดอกเบี้ยจะสูงก็ตาม เพราะคิดว่ายากคืนไหวถ้าขายข้าวได้ราคา ได้ผลผลิต ตามที่ต้องการ”

นางสาวรุ่งนภา วันสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรป่าโมก จำกัด ชี้เหตุจูงใจให้สมาชิกกู้เงินนอกระบบ...ก็แรกๆ ไม่มีปัญหาการจ่ายหนี้สหกรณ์ฯยังเป็นไปตามปกติ แต่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สมาชิกกลับไม่ยอมจ่ายหนี้คืนสหกรณ์เมื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามเหตุผลปรากฏว่า สมาชิกต้องมาจ่ายหนี้ข้างนอกระบบก่อนเนื่องจากโดนเจ้าหน้าที่ตามทวงทุกวัน



“เป็นการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่จากนอกระบบมาเป็นหนี้กับทางสหกรณ์แทน ดอกเบี้ยถูกลงกว่าเยอะ และสหกรณ์ฯจะมาส่งเสริมเรื่องอาชีพให้เขา มีรายได้เพิ่มจะได้มีเงินมาส่งคืนให้กับสหกรณ์ต่อไป โดยนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมสมาชิกทำเกษตรผสมผสาน ที่ได้รับการแนะนำจากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ให้สมาชิกปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณ

บ้านของตัวเองอย่างน้อยช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้าง รายได้รายวันรายเดือน ไม่ต้องหวังพึ่งพาอาชีพหลักจากการทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว” ชะอมเป็นอีกพืชที่ได้รับคำแนะนำให้ปลูก เพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อยดูแลง่าย ทนต่อโรค



แมลง มีอายุเก็บเกี่ยวนานหลายปี ขายได้ราคาดี มีตลาดรองรับแน่นอน และหลังจากไปศึกษาดูงานความสำเร็จมาแล้วที่สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรป่าโมก ได้จัดซื้อต้นพันธุ์ชะอมจากสหกรณ์โพธิ์ทองเพื่อนำมาส่งเสริมให้สมาชิกปลูก หรือดูแลจัดหาวัสดุอุปกรณ์การผลิต ทั้งปุ๋ยคอก ตลอดจนการจัดทำแปลงปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ทั้งยังจัด ทาตลาดเพื่อจำหน่ายผลผลิตอีกด้วย



“สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนี้กับเราจะต้องใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านของตัวเองมีทำไร่ใช้แค่นั้นปลูกชะอมก็ได้ กล้ายก็ได้ มะม่วงก็ได้ มีทั้งแก้วขมิ้นและน้ำดอกไม้

แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิก บางคนมีที่น้อยปลูกชะอมจะสะดวกกว่าเราเพิ่งจะนำมาส่งเสริมสมาชิกที่มีปัญหาหนี้ปลูกมาเมื่อต้นปีนี้เอง ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังสมาชิกที่สนใจรายอื่นๆ”

สำหรับสมาชิกที่ได้ลงมือปลูกชะอมไปแล้วแม้จะตอนนี้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อน ชะอมเติบโตได้ไม่เต็มที่ แต่ผลผลิตเริ่มเก็บเกี่ยว ทำให้สมาชิกมีรายได้สามารถชำระหนี้ให้สหกรณ์เป็นรายเดือนได้แล้ว.

ชาติชาย คีรีพัฒน์

ตัดพ่อค้าคนกลาง ปรับขึ้นราคาหอมแดง

เศรษฐาปลื้มโมเดลเมืองโอ่ง กลุ่มกัญชาไวยนต์แสดงพลัง

นายกฯ ลงพื้นที่ตลาดศรีเมือง
ราชบุรี ชื่นชมโมเดลตัดพ่อค้า
คนกลางออกไป ขอให้กระทรวง
เกษตรฯ ไปดูว่า **♦อ่านต่อหน้า 2**



▲ เกล็ดมังกร...นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ จ.ราชบุรี เยี่ยมชมโรงโอบดินโกสินทร์ ต.โคกหม้อ เดินชมในห้องจัดแสดงสินค้าภายในโรงงาน พร้อมทดลองติดเกล็ดมังกรบนอ่างลายมังกร

หอมแดง

□ **ต่อจากหน้า 1**
สามารถทำเช่นนี้ได้ที่ไหนอีกหรือไม่ ตั้งกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องปรับขึ้นราคาหอมแดงที่พ่อค้ารับซื้อจากเกษตรกรเป็น 15-20 บาทต่อกิโลกรัม ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกมะพร้าวหอมเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นรองแก่ทุเรียน เจอชาวบ้านถือป้ายเร่งรัดเงินดิจิทัลอีก พระอนุชาในพระสังฆราชให้กำลังใจนายกฯ เกือบช่วยกัญชาเคื่องนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด งามหาหลักฐานงานวิจัยที่ว่าวัยรุ่นสูบเพิ่มกว่า 10 เท่ามาจากไหน ท้า สธ.ทำข้อมูลวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบเหล่า บุหรี่กัญชา อะไรมีประโยชน์กว่ากัน โวยเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเยอะไม่เห็นจะทำอะไร กลับมาจ้องแต่จะเล่นงานกัญชาหวังจะกีดกันให้คนที่มีความสมบัติเท่านั้นที่ปลูกได้ “วิโรจน์” เตือน “สุทิน” เจริญเรือดำน้ำกับบริษัท CSOC ของจีนอย่าให้เสียเปรียบ อย่าพูดว่าไทยเคยผิดสัญญาจ่ายเงินล่าช้า เพราะตรวจสอบกับสำนักงบประมาณแล้วว่าจ่ายตรง ชี้ CSOC เองต่างหากที่ผิดสัญญา เพราะควรต้องสอบถามจากเยอรมนีก่อนว่าขายรุ่นนี้ให้ไทยได้หรือไม่ แนะนำทางออกถ้าคืนเป็นเงินไม่ได้ก็ขอเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งแทน หรือจะเอาเรือดำน้ำก็ตั้งงบประมาณปี 69 เข้ามาใหม่

□ **“เสียนิด”ดูโมเดลตลาดศรีเมือง**
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับภารกิจ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ค. 67 โดยภารกิจวันที่สาม เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ลงพื้นที่จังหวัด

ราชบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าขายราคาผลผลิตทางการเกษตร และพบปะประชาชนชาวเกษตรกร ณ ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งนายนิพนธ์ ศรีสรรพวงค์ รมช.พาณิชย์ เป็นกรรมการผู้จัดการ ตลาดศรีเมือง นายกฯ รับฟังข้อมูลการค้าของตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี และกล่าวว่า ทางกลุ่มบริษัทศรีเมืองควบคุมการขนส่งใน 3 ของการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ อนาคตมีความสำคัญ กระจายสินค้าไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ และเมียนมา ถือเป็นโมเดลในการทำสิ่งที่ดี ขอชื่นชมในการสร้างงานสร้างอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง แต่เห็นสิ่งอื่นใดสำคัญที่สุดคือการลดช่องว่างระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค ทำให้ตัดพ่อค้าคนกลางออกไป ทำให้รายได้ที่ประชาชนควรจะได้ยังเป็นกอบเป็นกำ ถือว่าควรขยายไปทั่วประเทศ

นายเศรษฐา กล่าวว่า ขอให้ทางด้านการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปดูว่าจะสามารถทำโมเดลธุรกิจลักษณะประเภทนี้ให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้น สามารถทำที่ไหนได้บ้าง ถือว่าเกษตรกรมีหลายสิบล้านคน ตรงนี้เป็นความมั่นคงทางอาหาร น่าจะทำอะไรได้เยอะ ทั้งนี้ระยะหลังมีปัญหาเรื่องราคาผักแพง พริกกิโลกรัมละ 500 บาท อย่างน้อยหากกรมชลประทานจัดสรรเรื่องน้ำได้ดีขึ้น ก็ทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น ก็จะทำให้ราคาลดลงมา ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย ภาคเกษตรกรเป็นภาคที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างมาก การที่เรามีศูนย์กระจายสินค้าที่ดี มีระบบการเกษตรระบบการขายสินค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ดี จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

□ **สั่งพาณิชย์เพิ่มราคาหอมแดง**

จากนั้นนายกฯนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบตลาดพร้อมลงแวะดูและได้สอบถามราคาพริกเขียวจากเชียงใหม่ กิโลกรัมละ 500 บาท รวมถึงสอบถามราคาหอมแดงที่รับมาจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปัจจุบันราคาขายที่ตลาดกิโลกรัมละ 50 บาท โดยผู้ขายระบุว่าราคาที่รับซื้อจากเกษตรกรต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลและคุณภาพของผลผลิต นายเศรษฐาได้สั่งการปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดูการปรับขึ้นราคาซื้อหอมแดงจากเกษตรกรจากราคาส่งในปัจจุบัน 8-10 บาทต่อกิโลกรัม ให้ถึงกิโลกรัมละ 15-20 บาทได้หรือไม่ เนื่องจากราคาขายในตลาดสดกิโลกรัมละ 50 บาท นอกจากนี้ยังแนะนำให้มีการแปรรูปหัวไชเท้า เพื่อสามารถขยายไปในตลาดต่างประเทศได้ นายเศรษฐายังได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดที่มีารอดئونับและมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ บางคนขอถ่ายภาพและจับมือ และพูดว่ามือนายกฯนั้น จะไม่ล้ามือ 7 วัน

นายเศรษฐาขึ้นหลังรถกระบะโมบายกล่าวกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนตอนหนึ่งว่า “รัฐบาลนี้มาหาพี่น้องตรงนี้ มีรัฐมนตรีมาครบ ราคาสินค้าของเราต้องดี ประชาชนต้องมีรายได้ที่ดี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี เท่าที่พูดคุยราคาปุ๋ยก็แพง รัฐบาลนี้พยายามทำให้ราคาทุกอย่างเหมาะสมทำให้รายได้สุทธิเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนสูงที่สุด” นายเศรษฐา กล่าว และมาที่ร้านทุเรียนเจ้าเงาะ โดยได้ทดลองแกะทุเรียนระยองชิม

□ **ชาวบ้านชูป้ายทวงเงินดิจิทัล**

ต่อมา นายเศรษฐา เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ที่ศาลากลางจังหวัด

มีชาวบ้านไท-ยวน ตำบลคอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่งชุดผ้าพื้นเมืองพร้อมถือป้ายข้อความต้อนรับ โดยมีข้อความ “รักนายกฯ เศรษฐา จูบ ๆ” และ “Love นายกฯ เศรษฐา” และมีกลุ่มนักเรียนพิมพ์ข้อความใส่กระดาษ A4 ระบุว่า “เป็นกำลังใจให้รัฐบาลเพื่อดำเนินการโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ให้สำเร็จโดยเร็ว เพราะประชาชนเฝ้ารอ” ชาวบ้านไท-ยวน ได้นำผ้าจากไท-ยวน ซึ่งเป็นผ้าจกที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ลายกาบดอกบัว นำมาผูกเอวต้อนรับนายกฯ รวมถึงมอบย่ามจกไท-ยวน ให้กับนายกฯ ด้วย โดยนายกฯ ได้เดินทักทายและนั่งถ่ายรูปร่วมกับไท-ยวน และประชาชนอย่างเป็นกันเองและทำมือสัญลักษณ์มินิฮาร์ทด้วย

ในการประชุมหรือปัญหาและการพัฒนาจังหวัดราชบุรี นายเศรษฐา ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาว่า เมื่อครั้งตนเองยังเป็นภาคธุรกิจ ได้ตั้งงบ 300 ล้านบาท ดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา แต่มีเด็กอีกประมาณ 1 ล้านกว่าคนที่อยู่นอกระบบการศึกษา แต่มีเด็กประมาณล้านกว่าคนที่กำลังหลุดออกนอกระบบการศึกษา และขอให้จังหวัดพิจารณาเรื่องการให้พื้นที่ป่า โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในการขอใบอนุญาตพื้นที่ป่า ให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ประกอบอาชีพได้ แต่การขออนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าต้องเป็นไปตามกรอบระเบียบของกฎหมาย จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงมหาดไทย และกองทัพพิจารณาตามความเหมาะสม และถูกต้องยึดตามหลักกฎหมายเป็นเกณฑ์

□ ส่งเสริมปลูกมะพร้าวน้ำหอม

นายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนที่ ผวจ. พุดถึงเรื่องมะพร้าวน้ำหอม ถือเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหลักของเราที่มีมูลค่าปีละ 20,000 ล้านบาท เป็นรองแค่ทุเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ จากการดูงานต่างประเทศที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีมะพร้าวน้ำหอมขายมากมาย จึงอยาก

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยกันพัฒนาและขยายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้มีคุณภาพสูงสุด และสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกขายได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนโครงการตลาดใหม่และช่องทางการตลาดใหม่ ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตมะพร้าวแปรรูปด้วย ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมการบริโภคน้ำมะพร้าวกับนักท่องเที่ยว

□ ผลักดันหินเขางูแลนด์มาร์ค

“ส่วนการท่องเที่ยว ถือว่ามีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ผมไปจังหวัดกาญจนบุรีก็ทราบว่านักท่องเที่ยวเป็นแสนคนเข้ามาแต่ปัญหาคือการจับจ่ายใช้สอยต่อวันน้อย ซึ่งถ้าเรามีการสนับสนุนการสื่อสารที่ดีให้ประชาชนทราบว่าเรามีของดีอยู่เยอะไปหมด ก็สามารถทำให้จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ได้เยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุทยานหินเขางู ด.พลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสามารถพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดราชบุรีได้ จึงขอให้ ทส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาอุทยานหินเขางูให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ และฝากให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยูจกเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในจังหวัดราชบุรี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนท้องถิ่นด้วย” นายกฯ กล่าว และได้เดินเยี่ยมชมบูธสินค้าโอท็อปต่อ

□ นายกฯบอกทำงานไม่เหนื่อย

จากนั้นเวลา 14.00 น. นายเศรษฐา และคณะเดินทางมายังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี และกราบพระประธานในพระอุโบสถ ก่อนที่พระครูวรภิกขโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะเล่าประวัติและนำเยี่ยมชมความสวยงามภายในพระ

อุโบสถที่มีอายุยาวนานถึง 150 ปี จากนั้นนายกฯ พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการพระพรหมมงคลวัชรจารีย์ (พระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) ซึ่งพระพรหมมงคลวัชรจารีย์ ได้มอบพระประธานจำลอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้วให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมสนทนาธรรม โดยพระพรหมมงคลวัชรจารีย์ ได้กล่าวกับนายกฯ ว่า “เหนื่อยเหนื่อยนะ” ขณะที่นายกฯ กล่าวว่า “หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ จ.ราชบุรี ก็จะเดินทางต่อไปที่ จ.เพชรบุรี และคืนนี้จะนอนพักค้างที่ จ.เพชรบุรี ไม่เหนื่อยครับ โอเคครับ ได้ครับ ได้อยู่ครับ” ขณะที่พระพรหมมงคลวัชรจารีย์ กล่าวต่อว่า อาตมาทราบข่าวว่าจะเดินทางมาที่วัดก็ดีใจ ที่นายกฯ มาเยี่ยมวัด

□ ปีหน้าต้องจัดการน้ำให้ดีขึ้น

นายเศรษฐา กล่าวว่า ปีหน้าเรื่องการบริหารจัดการน้ำต้องทำให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ โชคดีที่กรมชลประทานปีนี้บริหารจัดการได้ดีพอประมาณ เข้าใจว่าอีกหนึ่งถึงสองเดือนก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ก็คงไม่มีปัญหาเรื่องแล้ง ต้องยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้น้ำเยอะขนาดนี้ และจากการลงพื้นที่ก็ทำให้เข้าใจว่าหากประเทศไทยไม่ท่วม ไม่แล้ง จะทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นมาก ผลผลิตภาคการเกษตรก็จะสูงขึ้นมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมมงคลวัชรจารีย์ ได้ประพรมน้ำมนต์ให้นายกฯ และคณะพร้อมให้พรตอนหนึ่งว่า “ในนามแห่งคณะสงฆ์ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารนี้ ขออำนวยการพรให้ท่านนายกฯ และคณะรัฐมนตรีทุกท่าน จงประสบความสุขความเจริญดำเนินกิจการ บริหารประเทศให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความสวัสดิและเกิดความสุขของประชาชน ของประเทศชาติของอนุโมทนาให้ทุก ๆ ท่านช่วยกันบริหารประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป สส.ก็ต้องสนับสนุน”

จากนั้น นายเศรษฐาและคณะ แวะ

เยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี (จนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า) ก่อนเดินทางต่อมาเยี่ยมชมและหารือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ณ โรงโอบร้อนโกสินทร์ 1 ตำบลโคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้เดินเยี่ยมชมในห้องจัดแสดงสินค้าภายในโรงงาน พร้อมได้ติดแก๊ด มังกรบนอ่างลายมังกร ก่อนเขียนชื่อลงบนโอบเซรามิกลายมังกร และเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต ขณะที่ผู้บริหารโรงโอบฯ ได้มอบโอบเบญจรงค์ให้แขกๆ เป็นที่ระลึก ซึ่งก่อนรับของที่ระลึกนายกฯ ยังได้สอบถามด้วยว่าราคาเกิน 3,000 บาทหรือไม่ ผู้บริหารโรงโอบฯ ยืนยันราคาไม่เกิน

❑ เครื่องข่ายกัญชาล้นนครรวมตัว

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวน เลขานุการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันการกินสถานะกัญชากลับเป็นยาเสพติด ว่า เครือข่ายฯ ไม่เห็นด้วยที่จะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการนำกลับทั้งหมด หรือกลับเป็นยาเสพติดเพียงบางส่วนก็ตาม แต่เห็นว่า การคุมโดยใช้กฎหมายระดับ พ.ร.บ. มีคุณภาพมากกว่า ประสิทธิภาพมากกว่า เพราะจะสามารถนำเอาส่วนที่ติดของกัญชามาใช้ประโยชน์ได้ และควบคุมส่วนเสียได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นยาเสพติดจะทำอะไรไม่ได้เลย และจะมีกติกาส่งเฉพาะให้คนที่มีความสมบัติเท่านั้นที่ปลูกได้ นั่นก็คือการกีดกัน ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ ทางเครือข่ายฯ จะรวมตัวกันไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุขทำเรื่องเดียว คือ การทำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างบุรี สุรา และกัญชาว่า 3 สิ่งนี้ สิ่งใดมีประโยชน์ต่อร่างกาย และสิ่งใดมีโทษต่อร่างกาย อย่างไร แล้วเอาข้อเท็จจริงนี้ในการกำหนด ทั้งนี้จะให้

เวลา 15 วัน ในการดำเนินการ หากกระทรวงสาธารณสุขไม่ทำ ก็จะปักหลักค้างคืนที่กระทรวงสาธารณสุขจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะทำงานวิชาการขึ้นนี้ออกมา ถ้าพบว่า กัญชามันร้ายมากก็เอากลับไปเป็นยาเสพติดได้เลย เราไม่ขัด

❑ ข้อมูลเยาวชนเสพยาจากไหน

“เมื่อค้นว่า กัญชามีประโยชน์อย่างไรก็จะ พบบงานวิจัยจำนวนมากเป็นการพิสูจน์ว่าเป็นยา แต่ปัญหาคือมีการปั่นจนทำให้กัญชาถูกมองเป็นปิศาจร้าย ส่วนที่ว่า การปลดล็อกทำให้วัยรุ่นสูบบากขึ้น 10 เท่า นั้น ผมกำลังตามหางานวิจัยที่ว่านี้ เนื่องจากกัญชามีฤทธิ์กล่อมประสาท ทำให้่วงนอน ถ้าสืบจากร้านกัญชา จะพบว่า คนที่มาซื้อคือคนที่สูบบาก่อนจะปลดล็อก อายุ 40 ปี ขึ้นไป คนสูบบายใหม่ น้อยมาก จนร้านกัญชาต้องปิดตัวไปเยอะ ดังนั้นที่บอกว่า เยาวชนเสพมากนั้นเอาข้อมูลมาจากที่ไหน ทำวิจัยถูกต้องหรือไม่ 2. ในแง่ของกฎหมาย ปัจจุบันมี พ.ร.บ. สมุนไพรที่คุมกัญชา ห้ามสูบ ใครจะนำกัญชาไปทำอะไรต้องขออนุญาต แต่ต้องบอกว่าไม่มีความรัศมึ ซึ่งหากเป็น พ.ร.บ. กัญชา กัญชง จะมีอำนาจ มีเจ้าหน้าที่ มีงบประมาณ เป็นโครงสร้างที่สามารถจัดการกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เราเรียกร้องมา 2 ปีให้ออก พ.ร.บ. มาควบคุม แต่ก็เล่นการเมืองตลอด ไม่ยอมผ่าน มี พ.ร.บ. 4 ฉบับที่อยู่บนโต๊ะนายกฯ มาหลายเดือนแล้วแต่ไม่ยอมเซ็น แต่เลือกที่จะเอากลับไปเป็นยาเสพติด ซึ่งเราก็คิดว่าไม่ได้ดำเนินการอยู่บนข้อเท็จจริง” นายประสิทธิ์ชัย กล่าว

❑ โวยกับบุรีไฟฟ้าไม่ทำอะไร

นายประสิทธิ์ชัยกล่าวต่อว่า คือ ในเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้แล้ว-บุรี อยู่ในสังกัดแล้ว แล้วทำไมจะไม่อนุญาตให้พีชต้นหนึ่งอยู่ในสังกัดได้ภายใต้กฎหมาย

ควบคุม ถ้ารัฐบาลไม่รับแนวคิดนี้แสดงว่า รัฐบาลมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเชิงการค้าตติงใจ เป็นเรื่องแปลกที่ต้องให้ประชาชนมาเรียกร้องให้ทำข้อมูล ข้อเท็จจริงออกมา เพื่อตัดสินใจนโยบาย จริงๆ แล้วกระทรวงสาธารณสุข ควรทำข้อเท็จจริงออกมาตั้งแต่ต้นแล้ว ตอน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รว.สาธารณสุข เราก็ไปเรียกร้องให้ทำข้อมูลเปรียบเทียบ 8 สิ่งเพื่อให้สังคมเห็นชัดเจนถึงอันตรายอย่างบุรีไฟฟ้า ตอนนี้เยาวชนห้อยคอสูบเยอะมาก แต่รัฐบาลไม่ทำอะไร กลับมาจับจ้องกัญชาที่นานๆ จะมีข่าวเยาวชนสูบ กิดว่ามันเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงเยอะมาก

❑ “เสียหู่” ย้ำไม่มีผลร่วมรัฐบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีทีรัฐบาลจะพิจารณานำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า เรื่องดังกล่าวต้องผ่านการศึกษาและประเมินซึ่งยังมีขั้นตอนอีกมาก โดยจะต้องผ่านคณะกรรมการ 2-3 ชุด ก่อนจะมีการดำเนินการใด ๆ ทุกอย่างมีผลดีผลเสียทั้งหมด อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ปลูกอยู่ ฉะนั้นจะต้องมาพิจารณากันให้รอบคอบและตระหนักถึงคนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ กลุ่มคนที่ปลูกกัญชาในรั้วบ้าน และกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับกัญชาทางการแพทย์ก็ตาม ข้อมูลเรื่องกัญชาจากเมื่อปี 2565 จากการปลดล็อกกัญชา มีอะไรที่แตกต่างจากข้อมูลในปี 2567 นี้หรือไม่ หากมีความแตกต่างก็สามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้ ซึ่งตนในฐานะที่เป็นคณะกรรมการชุดเก่า ก็มีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง และคณะกรรมการชุดใหม่ ก็อาจมีข้อมูลอีกชุด จึงจะต้องมาหารือกัน

“การเตรียมนำกัญชากลับไปเป็นยา

เสพติดไม่มีผลต่อการร่วมงานในรัฐบาล อย่างนำประเด็นกฎหมายเป็นเรื่องทางการเมือง เรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภา คณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติปัจจุบัน ผมไม่แน่ใจว่าเป็น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และ รว. กมนาคม หรือนายพิระพันธุ์ สาธุรัฐวิภาค รองนายกฯ และ รว.พลังงาน ใครเป็นประธานคณะกรรมการ และหากมีการ โหวตผมก็จะโหวตตามข้อมูลที่มี หากผลโหวตออกมาอย่างไรก็พร้อมที่จะยอมรับ หากมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ขอให้ นำข้อมูลใหม่เข้ามา อย่าเป็นเหตุทางการเมือง” นายอนุทิน กล่าว

□ “วิโรจน์” เตือนคุยอย่าเสียเปรียบ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และประธานคณะกรรมการสิทธิ (กมธ.) การทหาร กล่าวถึงกรณีที่นายสุทิน คลังแสง รว.กลาโหม ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเรือดำน้ำ โดยระบุว่า ทางการเงินจะส่งเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่เดินทางมาไทยในเดือน พ.ค. เพื่อเจรจาหาข้อยุติสุดท้ายว่า สิ่งที่ต้องกังวลมาก คือ รว.กลาโหมจะไปดำเนินการเจรจาในแบบที่ประเทศไทยถูกเอาเปรียบ เพราะถ้าหากจำกันได้ ในการอภิปรายงบประมาณ 2567 วาระที่ 1 รว.กลาโหมเคยกล่าวในสภาไว้ว่าทั้งกองทัพเรือและบริษัท China Ship-building & Offshore International (CSOC) ต่างฝ่ายต่างก็เคยผิดสัญญาซึ่งกันและกัน โดยกองทัพเรือก็เคยผิดสัญญาจ่ายเงินล่าช้า ในช่วงโควิด-19 ซึ่งประเด็นนี้ได้รับการยืนยันจากสำนักงานประมาณ เรียบร้อยแล้วว่า กองทัพเรือจ่ายเงินให้กับ CSOC ตรงตามสัญญาตลอด ไม่เคยผิดสัญญา

□ ยันปัญหาอยู่ที่สัญญาทั้งสิ้น

“ถ้าจะมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นก็

จะเป็น CSOC ที่ผิดสัญญากับ ทร. สัญญา ระบุเลขรุ่นเครื่องยนต์เอาไว้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นรุ่น 16V396SE84-GB31L เท่านั้น ซึ่งจะเป็นยี่ห้ออื่นไปไม่ได้ นอกจากเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดพลังงานไฟฟ้า MTU396 โดยประเด็นนี้สำนักงานงบประมาณกลาโหมก็เคยมาชี้แจงยืนยันใน กมธ. การทหารเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 68 แล้ว CSOC จะอ้างว่าการที่ตนจัดซื้อเครื่องยนต์ MTU396 ไม่ได้นั้นเป็นเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุผลที่ยอมรับไม่ได้เลย เพราะ MTU 396 เป็นเครื่องยนต์ที่สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์และทางการทหาร (Dual Use) ดังนั้นก่อนที่ CSOC จะทำสัญญาต่อเรือดำน้ำขายให้กับกองทัพเรือประเทศไทย CSOC ควรต้องสอบถามจากทางเยอรมนีก่อนว่าจะขายเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้ ได้หรือไม่ ที่ผ่านมา CSOC ไม่เคยอ้างสัญญาหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใดๆ ว่าได้รับความยินยอมจากเยอรมนีว่าจะขายเครื่องยนต์ MTU396 ให้ ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นความหละหลวมของ CSOC เองทั้งสิ้น” นายวิโรจน์ กล่าว

□ อ่านต่อหน้า 14

หอมแดง

□ ต่อจากหน้า 2

□ แฉแนวทางออกให้ 2 แนวทาง

นายวิโรจน์กล่าวว่า ขอเสนอทางออกที่คิดว่าเป็นผลดีต่อประเทศที่สุด 2 ข้อ คือ 1.ควรยกเลิกสัญญาจัดซื้อเรือดำน้ำกับทาง CSOC โดยสำหรับเงินที่จ่ายไปแล้ว ถ้าคืนเป็นเงินไม่ได้ก็เจรจาให้คืนเป็นของ แต่ต้องกระทบกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้น้อยที่สุด เช่น ถ้าคืนเป็นเรือจะต้องไม่คืนเป็นเรือฟรีเกต เพราะกองทัพเรือมีโครงการต่อเรือฟรีเกตในประเทศอยู่แล้ว โดยอาจจะคืนเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) หรือเรือคอร์เวต หรือคืนเป็นเรือเปลา แล้วให้กองทัพเรือเสนอของงบประมาณเพื่อติดอาวุธเอง เพราะในปัจจุบันระบบอาวุธใหม่

ของจีนไม่สามารถเข้ากับมาตรฐานอาวุธของกองทัพเรือ 2.สำหรับเรือดำน้ำ ถ้า มองว่าจำเป็น ก็ให้กองทัพเรือเสนอค่าของงบประมาณเข้ามาใหม่ในปี 2569 ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องมีนโยบายชดเชย หรือ Offset Policy ฟังมาด้วย เช่น การจ้างผู้ต่อเรือในประเทศร่วมผลิตเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการพัฒนาอุตสาหกรรม การต่อเรือที่ซบเซามาหลายปีจากการที่กองทัพเรือไม่ต่อเรือในประเทศไทย ซึ่ง Offset Policy นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ทำกันจนเป็นเรื่องปกติแล้ว

□ ชงรบ.ใช้เงินหมื่นช่วยปลด

อีกเรื่องหนึ่ง นายชินนทร์ รุ่งแสง รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว ว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมว่า คาดว่าจะมีมูลค่าใช้จ่ายสูง 80,322.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.21% จากปี 2566 ที่มีมูลค่า 57,885.88 ล้านบาท ผู้ปกครอง 45.8% บอกว่ามีเงินไม่เพียงพอจะใช้จ่ายช่วงเปิด

เทอม เพิ่มจากปี 2566 ที่อยู่ที่ 38.5% ของฝากถึง นายเศรษฐา ทวีสิน ใน 3 เรื่อง คือ 1.เร่งรัดขอเงินตามวงเงิน 10,000 บาท ตามนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต มาให้กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดเทอมมาใช้ก่อน ถือเป็นเรื่องใช้เงินของรัฐบาลให้ถูกที่ถูกเวลา 2.หาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) หรือเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย ให้กลุ่มผู้ปกครองเข้าถึงในช่วงเปิดเทอม 3.จัดหาสินค้าเพื่อการศึกษาที่เป็นของดีมีคุณภาพและราคาข้อมเยาให้ในช่วงนี้

□ “กฤษฎา” ลาออกทรสช.แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในพรรครวมไทยสร้างชาติ (ทรสช.) ภายหลังที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ ลาออกจากตำแหน่ง รมช.คลัง และมีผลโดยสมบูรณ์

แล้ว มีรายงานข่าวว่านายกฤษฎา เตรียมลาออกจากสมาชิกพรรค รทสช. ภายในสัปดาห์นี้ โดยก่อนหน้าเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อดีตรองนายกฯ และรมว.พลังงาน และอดีตรองเลขาธิการพรรค รทสช. ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไปแล้ว

ที่โรงแรมริเจนต์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการพรรค รทสช. ให้สัมภาษณ์ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้พูดเรื่องภายในพรรค โดยประเด็นสำคัญจะเกี่ยวข้องกับภารกิจของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ และรมว.พลังงาน ในฐานะหัวหน้าพรรค ที่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงาน เพื่อลดต้นทุนให้ประชาชน แต่ในการเสวนานี้ไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องใครจะได้อภิวัตน์รัฐมนตรีแทน นายกฤษฎา จินะวิจารย์ เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคพูดคุยกับนายกฯ ว่าจะให้ตำแหน่ง รมช.คลัง ยังเป็นโควตาของพรรคหรือไม่ หรือหากจะเปลี่ยนเป็นกระทรวงอื่นต้องมีการพิจารณาหรือถึงผู้ที่เหมาะสม ตำแหน่งที่ว่างไม่จำเป็นต้องเป็น สส. และขออย่าว่าภายในพรรคเวลานี้ไม่มีปัญหาอะไรตามที่มีข่าว บรรยากาศในพรรคเป็นไปอย่างดี.

'ธ.ก.ส.'ยกคณะ'เกษตรกรหัวขบวน' เยือน'เนเธอร์แลนด์'ต่อยอด-ยกระดับธุรกิจ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำ เกษตรกรหัวขบวน เดินทางไปศึกษาดูงานการยกระดับมาตรฐานและมูลค่าสินค้าเกษตรที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศที่มีการจัดการไม้ดอกไม้ประดับอย่างเป็นระบบ ครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากต่างประเทศมาจำหน่ายผ่านการประมูลในตลาดดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โดย ธ.ก.ส. ได้พาเกษตรกรหัวขบวนไปศึกษาดูงานที่ Flora Holland Aalsmeer ตลาดดอกไม้และพืชต้นหลักในโลกที่ตั้งอยู่ในเมือง Aalsmeer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Flora Holland กลุ่มบริษัทการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในด้านดอกไม้และพืชต้น

Flora Holland Aalsmeer เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าดอกไม้และพืชต้นจากทั่วโลก โดยมีการจัดทำระบบประมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้ประกอบการและผู้ค้าสามารถซื้อและขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบขนส่งที่ใหญ่และเชื่อถือได้สำหรับการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลก

ซึ่ง ธ.ก.ส.ต้องการให้เกษตรกรหัวขบวนมีความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้าดอกไม้และพืชต้น และมุมมองที่แตกต่างจากธุรกิจส่วนต่างๆ ของโลก ศึกษาความรู้ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมดอกไม้และพืชต้น

ไม่เพียงที่ Flora Holland Aalsmeer แต่ ธ.ก.ส.ยังพาไป เคอเคนฮอฟ เทศกาลดอกไม้ ซึ่งเป็นไฮไลต์ของเนเธอร์แลนด์ที่จัดเพียงปีละครั้งเท่านั้น

สำหรับ เคอเคนฮอฟ เป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในสวนจะมีทุ่งทิวลิปกว่า 800 สายพันธุ์ และนอกจากดอกทิวลิปแล้วยังมีดอกลิลลี่ ดอกแดฟโฟดิล ดอกไฮยาซินธ์ และดอกไม้สายพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังพาไปเยี่ยมชม Bloemenmarkt ตลาดดอกไม้ลอยน้ำเก่าแก่แห่งเมืองอัมสเตอร์ดัม ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1862 ซึ่งมีร้านดอกไม้ 15 ร้าน ตลอดถนนแดงของชาวยุโรปที่ระลอก โดยตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในศูนย์จำหน่ายหลักของดอกไม้ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม

โดย นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการพาเกษตรกรหัวขบวนมาในครั้งนี้ว่า ต้องการให้เกษตรกรหัวขบวนได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น สามารถเอาตัวรอดไปใช้ในการพัฒนา หรือจุดประกายในการทำให้ภาคการเกษตรของไทยเท่ากับระดับอุตสาหกรรมโลก เพราะเนเธอร์แลนด์เป็นแหล่งของการปลูกดอกไม้

"เราต้องการให้เห็นว่า ไม่ได้แค่ปลูกดอกไม้แล้วขายส่ง แต่เรามีนวัตกรรมทั้งการผลิตตัวเมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์สินค้า การตลาด ซึ่งประเทศไทยมีเกษตรกรหัวขบวนอยู่เยอะ โดยเฉพาะของ ธ.ก.ส. เกษตรกรกลุ่มนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งในการทำให้ภาคเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยสามารถจะรวมกลุ่มได้ ที่สำคัญ ธ.ก.ส.สนับสนุนเรื่องแหล่งเงินทุน การทำตลาด และเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับภาคการเกษตรให้มากขึ้น"

ขณะที่ น.ส.ณิศา มุลทา หรืออู๋ เจ้าของกิจการ I love flower farm ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งทำสวนดอกไม้เพื่อการท่องเที่ยว ที่เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย ยอมรับว่า การมาเนเธอร์แลนด์เป็นการเปิดโลก สามารถนำหลายสิ่งไปต่อยอดและพัฒนาในธุรกิจดอกไม้ของตัวเองได้ โดยเฉพาะ



เรื่องแสงและน้ำ ซึ่งที่มีบริหารจัดการได้ดีมาก โดยเป้าหมายต่อไปของตัวเองคือ ดอกทิวลิป ที่การหักตัวของพืชมีต้นทุนสูง แต่คนไทยเก่ง ต้องพัฒนาร่วมกัน และต้องหาตลาดให้เจอ

โดย น.ส.ณิศา ยังระบุด้วยว่า อยากพัฒนาร่วมกับชุมชน

เกษตรกรเครือข่าย ทำให้เกิดรายได้กับชุมชน นำไปสู่ความยั่งยืนได้

ด้าน นายณัฐวุฒิ เนตรประไพ เจ้าของกิจการ NPP ส่งออกกล้วยไม้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี พุดถึงสิ่งที่ได้รับกลับไปว่า เมื่อมาดูงานดอกไม้ในเนเธอร์แลนด์ ทำให้เห็นว่าการค้าขายนั้นจะต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพ ราคาสินค้ามีความเหมาะสม และอยากฝากบอกเพื่อนเกษตรกรว่าอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว สำหรับตนแล้ว เกษตรคือวิทยาศาสตร์ คือการทดลอง ต้องใช้เวลา สร้างจุดเด่น

นอกจากดอกไม้ ธ.ก.ส.ยังพาไปที่ World Horti Center (WHC) ศูนย์นวัตกรรมชั้นนำในภาคส่วนพืชสวนเรือนกระจกระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัท นวัตกรรมกว่า 100 แห่งจากภาคส่วนพืช

สวนและเรือนกระจก

โดย น.ส.นภัสวรรณ เหมณะ

สินธุ์ วิชากรกษุมชนบ้านดาตติ จ.อุบลราชธานี ที่ทำผลผลิตกันที่สวนดอกเบญจมาศเพื่อการท่องเที่ยวและจำหน่าย กล่าววว่า ภายหลังจากเยี่ยมชมและศึกษาแล้วคิดว่าจะนำไปปรับเปลี่ยนหลายอย่าง โดยจะเอาระบบของเนเธอร์แลนด์ไปทดสอบและปรับใช้กับวิชากรกษุมชนที่บ้านดาตติ ขณะนี้ปัจจุบันวิชากรกษุมชนแห่งนี้กำลังมีงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามากมายที่ต้องเจอในการปลูกเบญจมาศ ทั้งโรคในดิน สารเคมีมาก

ไม่เพียงเท่านั้น ธ.ก.ส.ได้

พาเกษตรกรหัวขบวนไปเยี่ยมชมหมู่บ้านกังหันขานสลัดคันส์ หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเป็นที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลม ความลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์ไม้ การทำชีส ตลอดจนโรงทำไม้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่

ขณะเดียวกันยังได้ไปที่หมู่บ้านก็ดูรีน หมู่บ้านเล็กๆ ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพราะทั้งหมู่บ้านไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว โดยการคมนาคมขนส่งทั้งหมดยังเป็นทางน้ำอยู่ มีพาหนะหลักคือเรือ

ซึ่ง นายสุชา วันศุกร์ หรือผู้ใหญ่ชาแห่งชุมชนโพหนัง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีการเลี้ยงผึ้ง ทำธนาคารปูม้า และอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่หลังจากเยี่ยมชมแล้วเตรียมจะนำหลายสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปต่อยอดกับวิชากรกษุมชนของตัวเอง

"กังหันลมที่นี้เกิดจากวิกฤตน้ำมาก จึงใช้กังหันลมวิดน้ำ เป็นการพัฒนา หรือการทำร่องน้ำไม่เกิดจากอาคารร่องน้ำแพง พวกเกษตรกรที่นี่ไม่สามารถซื้อได้ จึงนำไม้ในชุมชนมาแปรรูปเป็นร่องน้ำไม้ ซึ่งมีนเป็นการนำทรัพยากรในชุมชนมาพัฒนาจนเกิดมูลค่า เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์ก เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับบริบทแต่ละพื้นที่ได้" ผู้ใหญ่สุชาระบุ

ขณะที่ นายณัฐพล ศรีวิสัย หรือเต้ ในวัย 23 ปี ที่เป็นกำลังหลักของชุมชนบ้านนาต้นจัน จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวชื่อดังของไทย มีการทำผ้าหมักโคลน เฟอร์นิเจอร์จากดอกไม้ และโฮมสเตย์ ยอมรับว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการมาเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้ และจะนำไปต่อยอด

ที่บ้านนาต้นจันอย่างแน่นอน

นายณัฐพลบอกว่า ได้ไอเดียการแต่งบ้านจากที่นี่ มีการจัดสวนเล็กๆ หน้าบ้านสวยงาม เป็นการสร้างบรรยากาศและวิวที่ดี รวมไปถึงเรื่องการใช้จักรยานเป็นพาหนะหลักของผู้คนในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะกลับไปเสนอให้มีการสร้างเลนจักรยานให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่บ้านนาต้นจันต่อไปเพื่อเพิ่มกิจกรรม

ส่วนเรื่องเงินทุนนั้น นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่า ธ.ก.ส.พร้อมที่จะสนับสนุนแหล่งเงินทุน และการทำการตลาด ขณะที่การมาศึกษาดูงานครั้งนี้ เกษตรกรต้องไปประยุกต์กับบริบทของแต่ละคน อย่างเช่น อุตสาหกรรมดอกไม้ในไทย ผลิตดอกไม้และส่งออกดอกไม้ไปขายไกลๆ ทำให้ค่าใช้จ่ายเรื่องขนส่ง หรือการทำการตลาดสูงมาก แต่สุดท้ายเกษตรกรต้นน้ำได้เม็ดเงินเพียง 20-30% แต่ถ้าเกิดเราสามารถทำได้ตั้งแต่การผลิต ไม่ใช่แค่ในเรื่องการส่งดอกไม้ไปถึงพ่อค้าคนกลาง ตลาดกลาง แต่เราสามารถติดต่อโดยตรงไปจากฟาร์มไปยังผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากดอกไม้ได้ มีการปลูกลักษณะของฟรื่อเตอร์ มีการวางแผนทำการท่องเที่ยวอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ลักษณะการปลูกไม่ใช่ปลูกไปตามปกติ แต่จะมีดีไซน์เนอร์มาออกแบบเรื่องการท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่งด้วย

"อุตสาหกรรมภาคการเกษตรไม่ได้จำกัดแค่ผลผลิตอีกแล้ว แต่ต้องครบวงจร อย่างดอกไม้เริ่มตั้งแต่การทำเมล็ดพันธุ์ การวิจัยทำให้ดอกไม้หลากหลายสีมากขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การติดต่อโดยตรงไปยังผู้ต้องการใช้ดอกไม้ ตลอดจนการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว ผมมองว่านอกจากทำเกษตรเพื่อรับประทานให้อิ่มท้องแล้ว ต้องทำการเกษตรเพื่อให้เสพด้วย หรือเรียกว่าเกษตรเชิงท่องเที่ยวให้ผู้คนมาชม"

นายฉัตรชัยยังเปิดเผยด้วยว่า ในส่วนของสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย หรือ "โครงการล้านละร้อย" วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท ที่ปล่อยกู้ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิชากรกษุมชน เกษตรกรการเกษตรในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่ 0.01% ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี โดยเริ่มต้นโครงการครั้งแรกเมื่อ 4 ปีที่แล้วนั้น ต่อให้วงเงินเต็ม แต่ ธ.ก.ส.พร้อมจะขยาย เพื่อช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรในการเริ่มลงทุน หรือเริ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนก้าวไปในมิติต่างๆ ให้มากขึ้น

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตั้งท้ายว่า เกษตรกรไทยไม่ใช่ชาไม่เก่ง เพียงแต่ไม่มีโอกาสเห็นว่าเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมระดับโลกเข้ามามีการทำอย่างไรมบ้าง ตนมองว่าเป็นโอกาสดีที่ ธ.ก.ส.พาเกษตรกรมาในครั้งนี้ ได้ช่วยกันในการยกระดับหรือดูประกายว่าภาคการเกษตรไม่ใช่แค่ผลผลิตออกมาแล้วขายเป็นวัตถุดิบเท่านั้น แต่สามารถทำได้อีกหลายรูปแบบ.

ผู้ช่วยฯดูแลแปลงฯต้นแบบ หนุนเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ

ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบโครงการส่งเสริมการเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ นายสมศักดิ์ เกิดเปี่ยม ที่ฟาร์มทรัพย์แทนวันดี ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ปี 2567 โดยมีกลไกส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วย 1.หุ้นส่วนเกษตรเขตเมืองคือเจ้าของที่ดินที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเขตเมืองหรือพื้นที่การเกษตรที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มประสิทธิภาพ 2.เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรเขตเมือง (Startup CEO) คือเกษตรกรหรือผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทำหน้าที่บริหารจัดการแปลงเกษตรเขตเมือง 3.เจ้าของนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ คือผู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาการทำเกษตรเขตเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4.วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการด้านตลาด คือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชน ที่รวบรวมและกระจายผลผลิตฟาร์มเกษตรเขตเมืองสู่ตลาดทุกระดับ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จะทำหน้าที่สนับสนุนวิชาการด้านพืช การวางแผนการผลิต การดูแลป้องกันอารักขาพืช การประสานงานจัดหาช่องทางตลาด และเป็นที่ปรึกษาธุรกิจเกษตรให้แก่หุ้นส่วนเกษตรเขตเมือง การดำเนินงานในโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้

เกิดการใช้ประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตรสามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเขตเมือง

สำนักงานเกษตร จ.สมุทรสาคร ได้ขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมเกษตรเขตเมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2567 นวัตกรรม 1,000 แปลง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และ กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาพื้นที่เขตเมืองให้เกิดประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ ผ่านกลไกพัฒนาการเกษตรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer และ Young Smart Farmer กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตรเขตเมือง โดยร่วมวางแผนกับเจ้าของที่ดินในฐานะหุ้นส่วนเกษตรเขตเมืองดำเนินการผลิตเกษตรที่สอดคล้องกับตลาดมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเกษตรปลอดภัยโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเขตเมืองเกิดพื้นที่สีเขียว ใน จ.สมุทรสาคร มีเป้าหมาย 200 แปลง

ชาวบ้านหนองเม็ก พลิกดิน ทำศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปลุกผักไร้สารพิษขาย สร้างรายได้ดี ที่ จ.อำนาจเจริญ



สกูปพิเศษ

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ต.กัมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ จัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2546 นับเป็นเวลา 21 ปี โดยการปลุกผักอินทรีย์ หลากหลายชนิด เพื่อบริโภคและจำหน่าย ปัจจุบัน

เนื่องจากที่ผ่านมา ชาวบ้านหนองเม็ก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว

ข้าวนำผลผลิตไปขายให้แก่พ่อค้า จะถูกเอาเปรียบอยู่ร่ำไป จึงทำการจัดตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์และพืชผักปลอดสารเคมีขึ้น ในรูปแบบ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2546 เป็นเวลา 21 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 9 คน โดยมี นางจำปา สุวไกร เป็นประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์

ซึ่งสมาชิกทั้ง 9 คน ต่างคนต่างปลุกข้าว ปลุกผักชนิดต่างๆ บนพื้นดินของแต่ละคน อาทิ ปลุกข้าวอินทรีย์ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ปลุกผักชี ผักคะน้า แตงกวา มะเขือ พริก สับปะรด ฯลฯ รวมพื้นที่ทำการเกษตรรวม 500 ไร่ ซึ่งผลผลิตในแต่ละวันจะเอามารวมกันเพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าประจำพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเมื่อครั้ง มีการระบาดของโรคโควิด-19

โคโรนา 2019 จึงงดนำสินค้าของโครงการไปจำหน่ายยังพื้นที่ จ.ปทุมธานี และอีกหลายจังหวัดพื้นที่เสี่ยง แต่ว่าปัจจุบัน สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้แล้ว จึงมีการส่งไปขายเหมือนเดิม และนำไปวางจำหน่ายที่ตลาดนัด ตัวเมืองอำนาจเจริญ ทุกวันพุธ รวมถึง ร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

ซึ่งภายในโครงการ มีโรงเรือนเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดขอน อยู่ 5 หลัง ซึ่งวิธีเพาะเห็ดไม่ได้ยุ่งยากอะไร โดยเริ่มแรกทำเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดก่อน จากนั้นทำก้อนเห็ด ซึ่งมีวิธีทำตามอัตราส่วนพอเข้าใจ ดังนี้ โดยใช้ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม, ตีเกล็ด 2 ชีด,รำข้าว 6 กิโลกรัม,โดโรไม 1 กิโลกรัม,ยิปซัมครึ่งกิโลกรัม,กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม จากนั้นผสมทั้งหมดให้เป็นกองให้ได้สัดส่วนเท่ากัน ที่ความชื้น 60% กรอกใส่ถุงแล้วนึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เพื่อฆ่าเชื้อโรค ใช้เวลา 4 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็น แล้วนำเอามาหยอดเชื้อเห็ด เก็บไว้ในโรงเรือน ประมาณ 40 วัน จะออกดอกเห็ด สามารถนำไปบริโภคหรือจำหน่ายได้

นอกจากนี้ ยังมีการปลูกผักกางมุ้ง 4 ชนิด ได้แก่ สลัดคอส สลัดกรีน สลัดอ็อก สลัดโรล ปลูกอยู่ในโรงเรือน 5 โรงเรือน โดยเริ่มแรกทำการพรวนดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ทำเอง ต่อมา ทำเป็นแปลง แล้วนำต้นกล้ามาปลูก ใช้เวลา 30 วัน ก็ตัดขายได้ และทำเป็นโรงเรือน กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร มุงตาข่ายอย่างดี และเดินระบบน้ำผ่านท่อพีวีซี แบบสายหมอก โดยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 4 ไร่ และมีบ่อบาดาลสำรอง โดยการใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นถึงพัก ปล่อยลงตามท่อพีวีซี ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และมีน้ำใช้ตลอดปี...

สนทนา ทิพย์อุตร



เกษตรวันนี้.....● อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ฝาก
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วน
ราชการ ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 1
อัตรา โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ทำการอุทยานแห่ง
ชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) หมู่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 08.30-12.00 น. และ เวลา
13.00-16.30 น. หรือสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ทางอีเมล
Khaoluang2517@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567.....● สำหรับ
วิธีการคัดเลือกจะมีการทดสอบสมรรถนะของร่างกายด้วยการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร
(ไม่เกิน 35 นาที) และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0-7530-0495 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง (น้ำตกกะโรม).....●

นายกะหล่ำปลี

สทนช.ปลื้มกัญชากฎดินน้ำเค็มรุกคลองประเวศฯได้สำเร็จ

นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะโฆษก สทนช. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงรุกตัวเข้คลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขา ตั้งแต่เกิดในช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันว่า หน่วยปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชั่วคราวฯ ใช้ระยะเวลาเพียง 1 เดือน สามารถแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำคลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขา ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สมุทรปราการ ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีความเค็มอยู่ในช่วงควบคุมคือ ไม่เกิน 5 กรัมต่อลิตร และเริ่มทยอยเข้าสู่สภาวะปกติ

โดยพื้นที่ที่มีค่าความเค็มอยู่ในช่วง 0.10-1.00 กรัมต่อลิตร มี 8 พื้นที่ เช่น คลองขวาง คลองเปรง คลองสำโรงหน้าอำเภอบางบ่อ คลองหลอดปลาตุ๊ก เป็นต้น และพื้นที่ที่มีค่าความเค็มอยู่ในช่วง 1.01-5.00 กรัมต่อลิตร 21 พื้นที่ เช่น คลองบึงหนามแดงบางพระ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองพระยาสมุทร และบริเวณที่แยกคลองพระองค์ด้วงคลองประเวศฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนในน้ำเริ่มมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ การประมง การเกษตร เกษตรกรสามารถนำน้ำเข้าสู่แปลงเพาะปลูกพืชและปศุสัตว์ได้ ชาวบ้านสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้กับผู้ประมงด้านคุณภาพน้ำได้มากกว่า 12,000 ครัวเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติแล้ว จึงได้ยุติการทำงานของหน่วยปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชั่วคราวในภาวะวิกฤติ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.67 เป็นต้นไป สทนช.ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้เหตุการณ์น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงรุกตัวเข้คลองประเวศบุรีรมย์และคลองสาขาดังกล่าวนั้น เกิดจากทำนบดินชั่วคราว โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบท่าถั่ว ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พังทลายเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 จนทำให้น้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงไหลทะลักเข้าคลองประเวศฯ และคลองสาขา ส่งผลให้ค่าความเค็มในคลองประเวศฯและคลองสาขาสูงที่ระดับ 6.7-25 กรัมต่อลิตร กระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งประชาชน เกษตรกรผู้ปลูกพืช เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำใน อ.เมือง อ.บ้านโพธิ์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นำไปใช้สอย สทนช.จึงได้ประกาศจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำชั่วคราวในภาวะวิกฤติ” ขึ้นมา ได้มีการประชุมวางแผนและติดตามการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการแก้ปัญหา สทนช.ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเค็มออกจากพื้นที่ประมงวันละ 56,000 ลบ.ม. พร้อมทั้งดำเนินการซ่อมแซมทำนบดินที่พังทลายให้แล้วเสร็จ จากนั้นได้แจกจ่ายน้ำจัดสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนรวม 5 ล้านลิตร ในขณะเดียวกันกรมพัฒนาที่ดิน ได้แจกสารบำบัดน้ำเน่าเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์ฟอส 6 ให้เกษตรกรรวม 2,200 ลิตร พร้อมทั้งได้ฉีดในพื้นที่คลองสาธารณะรวม 155,000 ลิตร สำนักงานประมงจังหวัด แจกจุลินทรีย์ ปม.1 และ ปม.2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในฟาร์มสัตว์น้ำให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในส่วนอง จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.สมุทรปราการเองก็ได้ร่วมแก้ไขสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และได้มีการบริหารจัดการน้ำข้ามลุ่มน้ำโดยการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำเจ้าพระยาสู่ลุ่มน้ำบางปะกง เพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่.



สร้างรายได้ 2 ช่องทาง

เกษตรกรสตูลปลูกเตยหอมในสวนมะพร้าว

สตูล - เกษตรกรสตูลลงมือปลูกลงต้นเตยหอมในสวนมะพร้าวบนพื้นที่ 6 ไร่ ช่วยสร้างรายได้ 2 ช่องทางให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำ

นางวันฉัตร ทองห้วน อายุ 50 ปี เกษตรกรสวนมะพร้าว และครอบครัว นำเกษตรกรอำเภอเมืองสตูล เข้าชมต้นเตยหอมที่ขึ้นอย่างหนาแน่นภายในสวนมะพร้าวที่ปลูกมานานกว่า 30 ปี บนพื้นที่กว่า 6 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยทางสวนได้ขุดคูน้ำเล็กๆ เก็บไว้ใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะต้นเตยหอมจะโตสวยงามในพื้นที่ชื้นน้ำ ซึ่งสร้างรายได้ 2 ทางให้เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำ

ในส่วนของมะพร้าวที่มีมากกว่า 100 ต้น ทั้งมะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวน้ำหวาน จะตัดเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 500-700 ลูก ขายในราคาลูกละ 15 บาท ส่วนหนึ่งจะขายน้ำถุงละ 15 บาท สร้างรายได้เดือนละ 20,000 บาท ส่วนเตยหอมนั้นนับเป็นรายได้ทางที่ 2 จะเก็บขาย 100 ใบ ราคา 15 บาท สร้างรายได้ 5,000-6,000 บาทต่อเดือน

นางวันฉัตร บอกว่า สวนมะพร้าวพื้นที่ 6 ไร่กว่า ทั้งมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหวาน ที่สวนนี้ปลูกมะพร้าวมากกว่า 30 ปีแล้ว รายได้ต่อเดือนประมาณ 20,000 บาท เป็นพื้นที่เล็กๆ ให้คนแก่คอยเก็บขาย ตอนนี้เพิ่มมูลค่าโดยการปลูกไปเตยเพิ่มขึ้นมา เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอด จึงนำเอาไปเตยมาปลูกเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,000-6,000 บาทต่อเดือน โดยจะส่งขายที่ร้านดอกไม้ จะมีแม่ค้าที่พาคนมาขอซื้อ ต่อเดือนสามารถขายได้หลายหมื่นใบ โดยทางสวนจะตัดขายเป็นใบไม่ได้ตัดเป็นต้น

อีกทั้งทางสวนปลูกเตยหอมคู่กับมะพร้าว ทำให้มะพร้าวซึ่งมีน้ำที่หอมอยู่แล้ว แต่เมื่อมีใบเตยมาปลูกยิ่งช่วยเสริมความหอมของมะพร้าวซึ่งมีน้ำที่หอมอยู่แล้ว เราขายจะขายทั้งเป็นลูก แล้วก็ป็นน้ำ หากตัดเจอมะพร้าวลูกแก่จะแยกส่งให้แม่ค้าที่ทำขนมขาย หากเป็นลูกอ่อนเหมาะกับการทำเป็นน้ำจะแพกถุงส่งขายเอง ในส่วนของปัญหาตอนนี้เป็นเรื่องของสภาพอากาศ หากอากาศแล้งจะทำให้มะพร้าวเป็นลูกน้อยลง พอเริ่มมีฝนก็กลับมาให้ลูกเหมือนเดิม แต่ปีนี้ยอมรับว่าแล้งจัด

"ทั้งนี้ สวนมะพร้าวแห่งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอ มีหมอ ดิน มีนักวิชาการมาตรวจดินให้เรา จะบอกว่าดินของเรามีปัญหาอะไร ให้เสริมแต่งอะไรบ้าง เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นดินขาดสารอาหารอะไร เราเติมแต่งไม่ถูก เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญได้มาได้อธิบายดินขาดเกลือต้องเอาเกลือลง ขาดปุ๋ยอะไรก็เสริมลงไปในที่ก็ออกมาดี มะพร้าวก็ออกมาดี" นางวันฉัตร กล่าว

ด้าน นายเฉลิมพร ศรีสวัสดิ์ เกษตรอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่า สำหรับแปลงปลูกมะพร้าวของลุงเจริญ จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวน้ำหวานผสมกัน และได้นำไปเตยมาปลูกเป็นรายได้เสริมซึ่งเหมาะกับพื้นที่ เพราะว่าเป็นพื้นที่สวนนี้เป็นพื้นที่ที่ชื้นน้ำ ขณะที่ในเรื่องความหอมจากใบเตยจะส่งผลให้มะพร้าวหอมขึ้น เกษตรอำเภอเมืองสตูล บอกว่า อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อของผู้บริโภคและเกษตรกรทั่วไปว่า ใบเตยมีผลต่อความหอมของมะพร้าว แต่จริงๆ แล้วกลิ่นของมะพร้าวที่หอมกับกลิ่นของใบเตยใกล้เคียงกันมาก

สำหรับสวนนี้ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้จัดตั้งเป็นแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริหารจัดการสวนมะพร้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทางเกษตรอำเภอเมืองสตูล ได้ฝากถึงเกษตรกรทั่วไปว่า การทำการเกษตรเราอย่ามุ่งแต่พืชหลักอย่างเดียว ต้องหารายได้จากพืชเสริมที่ผสมกันอยู่อย่างลงตัว เพราะบางครั้งบางช่วงพืชหลักผลผลิตอาจตกต่ำเราจะได้มีรายได้จากพืชเสริมตัวอีกช่องทางหนึ่ง.